

Banquet & Seminar

จังหวัดชลบุรี แกลงข่าวจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2018"

จังหวัดชลบุรี แกลงข่าวจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2018" ยกระดับสู่การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับอินเตอร์ฯ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานแกลงข่าวจัดการแข่งขัน "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2018" พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสูง นายปรีดา ตันเต็มกริพย์ รองประธานจัดการแข่งขันฯ ร่วมแกลงข่าว โดยมีนายกวัด เลิศนุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2018" ยกระดับสู่การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับอินเตอร์ฯ จากการเข้าร่วมแข่งขันของนักแข่งทั่วโลกกว่า 24 ชาติ ที่ยกทัพรถแข่งกว่า 200 คัน ลงศึกบนสนามเลียบชายหาดที่สวยงามที่สุดในโลก บางแสน สดริก เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 นี้ เปิดให้ชมฟรีแบบติดจอสนาม ตลอดระยะทาง 3.74 กิโลเมตร คาดมีชาวมอเตอร์สปอร์ตเข้าร่วมชมกว่า 3 แสนคน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท พร้อมชมผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวี หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์ อีกไม่น้อยกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนาแปซิฟิก เดอะโทด์ รีสอร์ท



กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ณ เดอะโทด์ รีสอร์ท

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Transformative Leadership Program รุ่นที่ 1" (การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรษศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการเปิดงาน ในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาแปซิฟิก เดอะโทด์ รีสอร์ท



นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เปิดสัมมนาสัญจร ECC คนไทย...ได้อะไร ณ เดอะโทด์ รีสอร์ท

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนาสัญจร ECC คนไทย ..ได้อะไร? ณ จังหวัดชลบุรี ฟังปาฐกถาพิเศษ ECC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมร่วมพูดคุย ECC คนชลบุรี...ได้อะไร? โดยนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ภคธรรณ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาแปซิฟิก เดอะโทด์ รีสอร์ท

